

ความเป็นมาของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

จุดเริ่มต้น

คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในการประกอบกิจการงานทุกประเภทและทุกระดับ ในการศึกษา ในการรับและถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนที่จะต้องหวงแหนรักษาและสืบทอดให้อยู่คู่ชาติไทยสืบไป

ปัจจุบันวิทยาการการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สามารถสื่อสารกันได้รวดเร็ว และไร้พรมแดน ทำให้ค่านิยมภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบที่ชัดเจนสิ่งหนึ่งคือเยาวชนไทยและคนไทยใช้ภาษาไทยอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม อีกทั้งไม่ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ในส่วนของครูภาษาไทยก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไร้พรมแดนเช่นกัน จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริม ทั้งในด้านความรู้ ความคิด เจตคติ และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสอนภาษาไทยให้ได้ผลดีตามที่สังคมคาดหวัง

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้บุคคลคณะหนึ่งทั้งข้าราชการเกษียณอายุราชการ ข้าราชการประจำ และภาคเอกชน ประกอบด้วยครูภาษาไทย นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์วิชาภาษาไทย ผู้ที่มีความรักและห่วงใยภาษาไทย ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันจัดตั้งสมาคมครูภาษาไทยขึ้น เพื่อให้เป็นองค์กร ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของครูภาษาไทยให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น บุคคลคณะนี้ประกอบด้วย นางปราณี บุญชุ่ม นางเพ็ญศรี จันทร์ดวง นางประหยัด มลิวัลย์ นางสาวพรทิพย์ หวังชนะ นางมาลินี ฝิโลประการ ดร.สมพร จารุณี นางปราณี ปราบริปู นางรัตนา ฤชาฤทธิ์ นางดวงตา ตาพวัฒน์ นางสาวศรีวรรณ ช้อยศิริคุณ นางสาวพัชรี สายสิทธิ์ นางสาวพัชรี ลิธิฐฎา นางนภาพร บัวแก้ว นางเนาวรัตน์ วรรณรัตน์ นายสุระ ดามาพงศ์ นางพองจันทร์ สุขยิ่ง นายศักดิ์ แววิริยะ นางสาวกฤษณา ศรีวัฒนกุล และนางภารดี พรขจรกิกกุล

การดำเนินการขอจัดตั้งสมาคมครูภาษาไทย

คณะบุคคลดังกล่าวได้แต่งตั้ง นางปราณี บุญชุ่ม เป็นประธานกรรมการ มีนางพองจันทร์ สุขยิ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้ประชุมปรึกษาหารือและกำหนดแผนการดำเนินงานการเพื่อขออนุญาตจัดตั้งสมาคมครูภาษาไทย โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๔) ให้ใช้สถาบันภาษาไทยของกรมวิชาการ เป็นสถานที่เตรียมการ และได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการของสถาบันภาษาไทยทุกคน ทำให้การขอจัดตั้งสมาคมครูภาษาไทยดำเนินไป อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมครูภาษาไทยเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ พร้อมกับการอนุญาตให้ออกวารสาร “สารภาษาไทย” **จึงถือวันที่ ๒๒ มิถุนายน เป็นวันก่อตั้งสมาคมครูภาษาไทย**

สมาคมครูภาษาไทยได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการจัดตั้งสมาคมอย่างเคร่งครัด พร้อมกับดำเนินกิจกรรมตามขอบข่ายของสมาคมครูภาษาไทย ตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้เป็น**สมาคมครูภาษาไทย**ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ในสมัยที่ ๑ นางปราณี บุญชุ่ม เป็นนายกสมาคม และนางสาวสมพร จารุณี เป็นเลขาธิการ และในสมัยที่ ๒ นางปราณี บุญชุ่ม ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมต่อ โดยมี นางเฉลา ปรัชญกุล เป็นเลขาธิการ ต่อมาในการประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสมาชิกเข้าประชุมมากกว่า ๓๕๐ คน การประชุมครั้งนั้นคณะกรรมการบริหารสมาคมและสมาชิกที่เข้าประชุมมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมครูภาษาไทยทำเรื่องเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเป็น**สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย** สมาคมได้นำเรื่องดังกล่าวมาดำเนินการ และได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้สมาคมครูภาษาไทยเป็น**สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘** ซึ่งตรงกับ**วันภาษาไทยแห่งชาติ** จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

ต่อมาศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยที่ ๓ ถึงสมัยที่ ๕ โดยมีนางปราณี ปราบริปู เป็นเลขาธิการ และตั้งแต่สมัยที่ ๖ ถึงสมัยที่ ๑๐ (ปัจจุบัน) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ยังคงได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ เป็นเลขาธิการ และมีคณะกรรมการสมาคมรวม ๒๒ คน คณะกรรมการดังกล่าวยังคงดำเนินงานของสมาคมมาจนครบวาระ โดยเน้นส่งเสริมและพัฒนาครูภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเด็กไทยอ่านออกเขียนได้ ใช้ภาษาไทยได้ ถูกต้องมีมาตรฐานต่อไป

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ อดีตอธิบดีกรมวิชาการและอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรของสถาบันภาษาไทยทุกคน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองเอกชนสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กองตำรวจสันติบาล ๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายทะเบียนเขตดุสิต กองปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานคร สำนักงานสอบสวนและนิติกรรมการปกครองและกรมการปกครอง ที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกอย่างยิ่งในการขอจัดตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบพระคุณคุณหญิง ดร.เกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขอบคุณเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคนปัจจุบัน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ที่สถาบันภาษาไทย สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ เป็นสำนักงานของสมาคมฯ และอนุญาตให้ติดป้ายสมาคม ณ ชั้นล่างของอาคารดังกล่าวด้วย ทำให้สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนแก่สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา และกำลังทรัพย์ ที่ทำให้สมาคมสามารถดำเนินกิจการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้สำเร็จตามเป้าหมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ปัจจุบันสำนักงานสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.๓) ชั้น ๕ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำนเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ด้วยความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

